

กองคลัง
รับที่.....ป.637
วันที่...23...ส.ค. 2554
เวลา.....น.

๓๐๓ ล่ำ.

งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับที่ 489 เวลา 10.00
วันที่ 18 ส.ค. 54

ที่ นร ๐๓๐๔/ว ๓) ๘

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับที่ 4738 วันที่ 25 ส.ค. 2554

สำนักงานประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3878
19 ส.ค. 2554
เวลา 11.18 น.

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้าง

เรียน ผู้บริหารต้นสังกัดแม่โจ้

อ้างถึง ระเบียบการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างที่ก่อสร้างตามประเภทงานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๗/๑๔๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๔ เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่าจ้างในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่แท้จริง จำนวน ๕ หน้า

ตามระเบียบที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๑) กำหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ และโดยที่ข้อ ๗ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกันกำหนดให้สำนักงานประมาณมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้าง นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณมีความสะดวก คล่องตัว สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานประมาณจึงขอเรียนข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้ว ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานประมาณแล้วก่อนการลงนามในสัญญา เฉพาะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทำให้ประโยชน์ใช้งานเพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ หรือที่สำนักงานประมาณเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ

๒. การเปลี่ยนแปลง ...

- ๒ -

๒. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณภายหลังการลงนามในสัญญาแล้ว เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะต้องเป็นกรณีที่ทำให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ในกรณีดังนี้

๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจจะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตกหล่นอย่างชัดเจน

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือที่มีผลทำให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้น หรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ปรากฏตามตัวอย่างสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับความเห็นจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. การแยกวางเงินค่าออกแบบและควบคุมงานออกจากรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้ว และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๔. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้ดำเนินการทำสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) ให้ดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙ เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่าจ้างตามปริมาณงานในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยในกรณีเพิ่มวงเงินตามปริมาณงาน หรือเพิ่มเติมรายการใหม่จากสัญญาเดิมไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญา ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณโดยไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เว้นแต่การเพิ่มวงเงินตามปริมาณงานหรือเพิ่มเติมรายการใหม่จากสัญญาเดิมเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๕. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการค่าที่ดินหรือค่าสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

/๖. เมื่อส่วนราชการ...

๖. เมื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อกหนี้ผูกพันตามข้อ ๑ - ข้อ ๓ แล้ว ให้รายงานสำนัก งบประมาณทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการแล้ว พร้อมทั้งสำเนาแจ้งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

๗. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือจาก ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ - ข้อ ๔ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ตามนัย ข้อ ๗ (๑) ของระเบียบการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบ ของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่จะต้องพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เขียน ยติการบดี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เพื่อเสนอให้ส่งมอบหน่วยงาน

เสนอขอใบกำกับวงเงิน (งบการเงิน) ทบ + ส.อ.ปฏิ.ส.อ.

~ 1๗๐๓ ก.พ. หรือ ๑๗๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ หรือ ส.อ.ปฏิ.ส.อ.

2๕๖๓

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗ ต่อ ๓๗๐๖, ๓๗๑๑, ๓๗๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

อนุมัติตั้งเสนอ

ทราบ/ดำเนินการตั้งเสนอ

(อาจารย์ ดร.กมลพร สิริโสภากรกิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

25 ส.ค. 255๕

ตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
ตามประเภทงานก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้จะต้องมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงประเภท ชนิด ปริมาณ ของวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่มีลักษณะเป็นการเพิ่ม/ลดจำนวนหน่วยของสิ่งก่อสร้าง และมีได้มีผลกระทบทำให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของประโยชน์การใช้งานสิ่งก่อสร้างให้ลดลงไปจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี โดยตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น

- การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างอาคาร เช่น ขนาดเสาเข็ม ความยาว ความกว้าง ความสูงของอาคารที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลง

- การเปลี่ยนแปลงงานทางและงานสะพาน เช่น ระยะทาง ความยาว ความกว้าง ความหนา ความลาด ของทางและสะพาน ที่ไม่ทำให้วัตถุประสงค์การใช้งานลดลง

- การเปลี่ยนแปลงงานชลประทาน เช่น ความยาว ความกว้าง ความลึก ความหนา ความลาด ของสิ่งก่อสร้างงานชลประทานที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของงานชลประทาน

- การเปลี่ยนแปลงงานวางท่อ เช่น ชนิดของท่อ ระยะทาง ความยาว ความกว้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการสิ่งก่อสร้างให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับความเห็นจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างตามประเภทงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างนี้ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจตามหนังสือข้อความเข้าใจฉบับนี้ จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดำเนินการเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ หรือทำให้ประโยชน์การใช้งานของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นและจะต้องไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

ที่ นร ๑๓๐๓/๑๙๙๔

19693
11/10/94
1540

สำนักงานข้าราชการและรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล ถนนวิภาวดี

๒๑ กันยายน ๒๕๑๔

เรื่อง การ เติมวงเงินค่าจ้างในสัญญาจ้างงานเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่หาจริง
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑ สิ่งซึ่งมาควบคุม ภาควิชาหนึ่งสิ่งที่มี นร ๑๓๐๓/๑๙๙๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๔

ตามที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับการ เติมวงเงินค่าจ้างในสัญญาจ้างงานเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่หาจริง
(Unit Price Contract) ซึ่งสำนักงานปริมาณการควบคุม เห็นควร เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ กรม ๒ ขอ ความละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่มีคำสั่งมาพร้อม
คณะกรรมการที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๔ ลงมติ
อนุมัติตามที่แนบมาพร้อม กรม ๒ ขอ และ ได้ส่งกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๒๕
และ ๒๖ พฤษภาคม

๑ จึงเรียนมายังขอ พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สามารถดำเนินการในสังกัดที่
ตั้งอยู่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่หาจริงต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ นนทกุล)
เลขาธิการคณะกรรมการ

กองนิติการ
โทร. ๒๕๖๐๐๑๔

105/1057

วันที่ 90006
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕
นายก. ๒๒๐
๒ ก.ค. ๖๕
สำนักงานประมาณ
ทำเนียบรัฐบาล ถนน 10300 97-0



ความตกลง

ที่ นร 03071 / 190๐๗

สิงหาคม 2529

เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำเรื่องจ้างแรงงานในสัญญา

เรื่อง เสนอโครงการและสัญญา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นร 0206/36556 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528

Handwritten notes:
นร.
นร.
๒๕ ก.ค. ๖๕
๒๕/๑๒

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำเรื่องสำนักงานประมาณเกี่ยวกับการจ้างเงิน

ทำงานในสัญญาจ้างครั้งละคราว คำสั่งเข้าทำหนังสือส่งมาด้วย สรป.โลกงน

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดีในเขตชลประทานทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

บ้านพักเกษตรกรและอาคารประกอบในเขตโครงการควบคุม อำเภอคลองเตย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2526 มีค่าจ้างรวมส่วนจำกัด สี่แสนโธธการ ในราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น 28,134,037 บาท กำหนดระยะเวลาจ้างงาน 600 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

2. กรมชลประทานในทำสัญญาจ้างงานส่วนจำกัด สี่แสนโธธการ ความสัญญา

เลขที่ นร. 59/2526 ลงวันที่ ๑ กันยายน 2526 โดยให้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2526 หนึ่งหมื่น การทำสัญญาจ้างครั้งละคราวเป็นแบบจ้างเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่แท้จริง (Unit Price Contract) โดยมีข้อตกลงที่สำคัญคือ ปริมาณงานที่กำหนดในรายละเอียดราคา การจ้างไปตามขอบข่ายสัญญาเป็นปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น เมื่อทำจริงอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสภาพข้อเท็จจริงในสนาม การคำนวณปริมาณงานให้สอดคล้องกับจำนวนความวิธิการ ซึ่งผู้ว่าจ้างระบุในรายละเอียดรายละเอียดงานแบบพหุสัญญา และมีข้อความที่เพิ่มเติมแบบตาม สัญญาจ้างงานการให้หรือลดงานไว้ก่อน "กรณีที่มีปริมาณงานค่าจ้างตามแบบและรายละเอียด ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปริมาณงานที่คำนวณ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างไปตามปริมาณงาน ที่แท้จริงตามอัตราค่าจ้าง (Unit Cost) ที่ระบุไว้ในสัญญา"

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าค่าจ้างตามสัญญาจ้างนี้ ครอบคลุมประมาณ

ค่าใช้จ่ายประจำงวดจากเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 กรมสามารถเงิน
 ค่าจ้าง คือจำนวน 28,134,037 บาท เช่นเดียวกับในลักษณะการกับเงินไวเบิ้ลเดอเออมี และได้รับ
 ออโต้จากกระทรวงการคลัง โฉมใหม่เบ็ดเสร็จแล้ว และขอเวลาการเบิกจ่ายถึงปลายปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2528 ส่วนค่าจ้างที่จ่ายให้คนอื่นอีก 2,723,782 บาทนั้น กรมชลประทานมีเงินประจำงวด
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 ออโต้แล้ว
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทาน อนุมัติกรมชลประทานจะต่อจ่ายค่าจ้าง (เพิ่มใหม่แต่
 ผู้รับจ้างทำงานเพิ่มขึ้น) ของสัญญาและสัญญาใหม่ ที่กำหนดค่าจ้างรายวันและกรณีการแก้ไข (เปลี่ยนแปลง
 สัญญาจ้าง) เงิน ความมีประโยชน์ส่วนเกินการรวมตัวการที่ผิด พ.ศ. 2521 และที่แก้ไข
 เพิ่มแก้ไขวันที่ 3 พ.ศ. 2526 ของ 63 กรมชลประทานสามารถทำได้โดยไม่คงเงินของอนุมัติ
 อนุมัติสิทธิจากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23 จะเป็นการถูกต้องหรือไม่เห็นงใจ เห็นจะโดยมีมติสามารถรับสัญญาอื่น ๆ
 ในกรณีเดียวกันต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เสนอการเห็นชอบกระทรวงการคลัง และอนุมัติวันที่

1. ขอนุมัติวงเงินของสัญญาจ้างและขออนุมัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการที่กรมชลประทานทำสัญญาก่อสร้างลักษณะจ่าย (จ่ายค่าจ้างตามปริมาณที่แท้จริง) และที่การจ่ายเงิน
 ค่าจ้าง (เพิ่มใหม่แต่ผู้รับจ้างตามผลงานที่แท้จริง) โดยไม่คงเงินของอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อก่อนหน้า ถึงการ
 ใ้ตราเป็นการอนุมัติลักษณะสัญญาจ้างประจำงวดที่ใดวัน ๆ เป็นการขจัดกระทรวงมหาดไทย
 งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23 แต่เนื่องจากกรณีสัญญาจ้าง
 โดยอนุมัติการจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มใหม่แก่กรมชลประทาน ในลักษณะการก่อสร้างโครงการพิเศษ
 ย้ำแก่ขอเดชา จึงหวังเรื่องใหม่ และสัญญาก่อสร้างโครงการอื่น ๆ แล้ว เช่นโครงการเขื่อน
 จันทกต่าง ๆ โครงการเขื่อนกั้นน้ำ จันทกที่เชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการ
 และจ่ายเงินเพื่อชำระค่าจ้างโดยใหม่แก่กรมชลประทาน ๆ รายเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นกัน ดังนั้น สำนักงาน
 งบประมาณจึงเห็นเป็นการสมควรที่กระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
 ค่าวันโครงการเบ็ดเสร็จและโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ คือตามปริมาณงานที่แท้จริงใด
 หนึ่ง (เพิ่มใหม่แต่ผู้รับจ้าง) ในวงเงินที่ต่อไป